



ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ  
ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่  
ระียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน

ตามประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวม ๑๗ ราย นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเลือกสรรฯ ได้ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ ที่กำหนดให้ผู้ที่จะได้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ (๘) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รวม ๔ ราย (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ดังนี้

ตำแหน่ง	วัน เดือน ปี	เวลา	วิธีการประเมิน	สถานที่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป (กำหนดรายงานตัว เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น.)	สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) (ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง)	ห้อง ประชุม กาสะลอง ชั้น ๑

### ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรรต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

๑.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ทุกตำแหน่ง มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายในเวลาที่กำหนดตามตารางข้างต้น ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ รายใด ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรที่กำหนด ให้ถือว่าเป็น

๑.๒ ผู้สละสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือหากมารายงานตัวหลังเวลาเริ่มดำเนินการเลือกสรรไปแล้วโดยไม่มีเหตุผลอันควร คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ

๑.๓ การเลือกสรรจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรและให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการเลือกสรรตามที่กำหนดไว้

๑.๔ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑.๑ การแต่งกาย ให้แต่งกายในชุดสุภาพ กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ-กระโปรง สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ-กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขนและเสื้อยืด ห้ามใส่รองเท้าแตะ

๑.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

๑.๓ การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะให้ผู้มีรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่กำหนดแล้วเข้าสอบตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๑.๔ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๑.๕ ขณะที่รอเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้นั่งบริเวณที่จัดให้ ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้าสัมภาษณ์ทันทีที่เรียก และจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบแล้วเท่านั้น

๑.๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบโดยเคร่งครัด

๑.๗ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้ หรือทุจริต หรือกระทำความผิดไปในทางทุจริตในการเลือกสรรครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน อาจพิจารณาไม่ให้ผ่านการเลือกสรรและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรอีกต่อไป

/อนึ่ง....

อนึ่ง หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏ ภายหลังว่ามีรายชื่อนี้เข้ารับการสรรหารายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกรักษา แม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อนี้เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ฉบับนี้ ก็จะต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกรักษา และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่ง ที่เข้ารับการเลือกรักษาและสรรหาฯ ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายมนู ศรีประสาธ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ภาคผนวก ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาและเลือกสรรฯ

ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขที่ผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๑	๐๔	นางสาวรจนา ตาสุยะ	
๐๒	๐๖	นางสุพากร คาญน้อย	
๐๓	๑๔	นางสาวธัญชนก พรหมพิงค์	
๐๔	๑๗	นางสุพิชญา อรุณขยนันท์	

๐๓๓